

ประกาศ ถอดเจ้าพิริยเทพวงศ์

ออกจากเจ้าผู้ครอง นคร แพร่

ด้วย มี พระบรมราชโองการ ดำรัสเหนือเกล้า ฯ สั่งว่า เจ้าพิริยเทพวงศ์ เจ้านคร แพร่ ตั้งที่ราชการ บ้านเมือง หลบหนีไป เพราะฉะนั้น จึงโปรดเกล้า ฯ ให้ถอดเจ้าพิริยเทพวงศ์ ออกจากยศ แลตำแหน่งเจ้าผู้ครอง นคร แพร่ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ กันยายน ร.ศ. ๑๒๓ ส่วนราชการ บ้านเมือง นั้น ได้ทรง พระกรุณา โปรดเกล้า ฯ ให้พระยาศรีสุริยราชวงษา นฤมิตร ผู้แทน ข้าหลวง ประจำนคร แพร่ เป็นผู้รั้งราชการ ถัดมาจะได้ทรง พระกรุณา โปรดเกล้า ฯ ให้ผู้ใดเป็นผู้ครอง นคร แพร่ ต่อไป

ประกาศ มา ณ วันที่ ๓๐ กันยายน รวันโกสินทร ศก ๑๒๓

(ลงพระนาม) ดำรงราชานุภาพ
เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย

ประกาศ เรื่อง บริษัท รถราง พระพุทธบาท
ทุนจำกัด จะออกตัวรับเงิน โดยเอาทรัพย์สิน
ของ บริษัท เป็นประกัน (ดิเบเนเชอ)

ประกาศ ให้มหาชน ทราบทั่วกันว่า บริษัท
รถราง พระพุทธบาท ทุนจำกัด ยื่นหนังสือ
ต่อกระทรวงเกษตราธิการ ว่า บริษัท มีความ
ประสงค์เงินเป็นทุน เพื่อจะขยาย การของ
บริษัท ให้บริบูรณ์ต่อไป จึงเอาทรัพย์สินสมบัติ
ของ บริษัท ทั้งสิ้นนั้น ให้เป็นประกัน เพื่อจะ
ขอรับเงินจากผู้ใด ๆ ที่เต็มใจจะรับให้
แก่บริษัทนั้น เป็นจำนวนเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท
โดยคิดดอกเบี้ยให้ ๑๐๐ ละ ๗ ครั้งต่อปี มี
กำหนด ๓ ปี เมื่อพ้นกำหนด ๓ ปีไปแล้ว

บริษัทจะส่งคืนเงินแก่ผู้รับเมื่อใดก็ได้ จำนวน
เงินที่บริษัทต้องการนี้ บริษัทจะออกตัว
(ดิเบเนเชอ) ๑๒๐๐ ฉบับ ๆ ละ ๑๐๐ บาท
เพราะฉะนั้น จึงแจ้งความ มาไว้ทราบทั่วกัน
ว่า การที่บริษัทจะออกตัวรับเงินโดยเอา
ทรัพย์สินสมบัติของ บริษัทเป็นประกัน (ดิเบเนเชอ)
นี้ ผู้หนึ่งผู้ใดจะร้องคัดค้านขัดขวางประการ
ใด ก็ให้มาร้องต่อกระทรวง เกษตราธิการ
ภายในกำหนด ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ลงใน
ประกาศนี้เป็นต้นไป ถ้าไม่มีผู้ใดมาร้อง
คัดค้านขัดขวางภายในกำหนดนี้แล้ว กระทรวง
เกษตราธิการ จะได้อนุญาตแก่บริษัท

กระทรวงเกษตราธิการ
วันที่ ๕ ตุลาคม รวันโกสินทร ศก ๑๒๓
(ลงนาม) เทเวศร์วงษ์วิวัฒน์
เสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการ

ประกาศกระทรวงเกษตราธิการ

ด้วย พระยาพิพัฒน์โกษา ยื่นเรื่อง รวขอ
กระทรวงเกษตราธิการ ขอโอนชื่อในโฉนด
ส่วนตำบลวัดลำพอง แขวงกรุงเทพฯ ราววง
ขุนอินทร์ ช่วงสารบาน ๕๑๗ ตัวรวม ๓๘๗๗๕ โฉนด
ชื่ออำแดงเอี่ยมพื อำแดงสุดน้อย เป็นที่สวน
คงเรียกรวม ๑ หนัก โดยกล่าวว่ามีนายเล้งเวรยา
วัจจักร เหน่าโฉนดไปจำหน่ายไว้แก่พระยาพิพัฒน์
โกษาหลุดเป็นสิทธิ์ ความแจ้งในเรื่องราว
นั้นแล้ว

ถ้าผู้ใดมีคดีเกี่ยวข้องกับส่วนรายนี้ ก็
ให้ทำคำร้องไปยื่นต่อเจ้าพนักงาน กระทรวง
เกษตราธิการ ภายในกำหนด ๓๐ วัน นับแต่
วันที่ได้ ออกประกาศนี้เป็นต้นไป ถ้าพ้น